



สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)

ที่ สทศ.๐๐๐๑/ว.๒๗๕

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร การทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำแนะนำการส่งบทความ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้จัดทำวารสาร การทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (Journal Of National Educational Testing and Assessment) เลขรหัสประจำวารสาร (ISSN) ๒๗๓๐-๓๕๓๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ ผลงานวิจัยและงานวิชาการงานวิจัยและบทความวิชาการด้านการบริหารจัดการ, การทดสอบ, การวัดผล และการประเมินผลทางการศึกษาในรูปแบบบทความวิจัย, บทความวิชาการ, บทความวิทยานิพนธ์, บทความ วิจารณ์หนังสือ และบทความทั่วไป ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารฯ ปีละ ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๖) และฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)

ในการนี้ สทศ. จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และนักวิชาการ หรือบุคคลที่สนใจในสังกัดของท่านส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง <https://soo๒.tci-haijo.org/index.php/JOURNALNIETS/index> หรือสแกนคิวอาร์โค้ด โดยมีรายละเอียดคำแนะนำ ตามเอกสารแนบหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บรรณาธิการวารสาร (นางกมลภากร สวัสดิโกมล) โทร. ๐๒-๒๑๗-๓๘๐๐ ต่อ ๔๐๐๒ หรือ ๐๘๕-๓๓๒-๖๓๓๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ)

ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล  
งานวิจัยและพัฒนา  
โทร. ๐๒-๒๑๗-๓๘๐๐ ต่อ ๔๐๐๒  
โทรสาร ๐๒-๒๑๗-๒๙๙๖



QR Code วารสาร สทศ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย

### คำแนะนำการส่งบทความ

๑. พิจารณาประเภทของบทความ ขอบเขตของวารสาร และรูปแบบการเขียนบทความ ให้ครบถ้วน ตรวจสอบเนื้อหาของบทความที่เขียนขึ้นว่าเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นของวารสารหรือไม่

๒. การส่งบทความ บทความนั้นจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาจากวารสารอื่น หรืองานประชุมวิชาการอื่น และไม่เคยตีพิมพ์และเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น บทความย่อ ผลการวิจัย หรือบทความฉบับเต็มในวารสารหรือเอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ

๓. ผู้แต่งจะต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) หรือคัดลอกผลงานของตนเอง (Self-Plagiarism)

๔. งานวิจัยและบทความวิชาการที่เปิดรับ ได้แก่ บทความด้านการบริหารจัดการ การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลทางการศึกษาในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความทั่วไป อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ในด้านวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยบทความที่ส่ง ผู้เขียนต้องไม่เคยตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารฉบับอื่น หรือช่องทางการเผยแพร่อื่นมาก่อน

๕. การจัดส่งบทความจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานของวารสาร และหากสงสัยในการดำเนินงานของวารสารประการใด สามารถติดต่อสอบถามก่อนทำการจัดส่งผ่านระบบ ThaiJo ได้ที่ บรรณาธิการวารสาร (นางกมลภการ สวัสดิโกมล) โทร. ๐๒-๒๑๗-๓๘๐๐ ต่อ ๔๐๐๒ หรือ ๐๘๕-๓๓๒-๖๓๓๘

๖. ผู้แต่งจะต้องติดตามบทความผ่านระบบ ThaiJo จนจบสิ้นกระบวนการวารสาร

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ส่งบทความวารสาร

